



ชุดหมายเหตุข่าว



องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566



จัดทำโดย...

งานสหประชาชาติสัมพันธ์ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่วัยรุ่น , ปี 2566



โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ว่างงานตำบลตะพง ประจำปีงบประมาณ 2566 (การทำผ้าพิมพ์ลาย) วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ว่างงานตำบลตะพง ประจำปีงบประมาณ 2566 (การทำผ้าพิมพ์ลาย) โดยมี นายอมร เด็ชนาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ สำหรับการจัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่วัยรุ่น, ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเตรียมผ้าพิมพ์ลาย ได้แก่ ลายขอเจ้าฟ้า, ลายชัชชาพญา, ลายหู้วดี และลายกะหล่ำ ผง อากาศ ศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือน กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้พร้อมกันเข้าแถวขึ้นธงเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชที่บรรพบุรุษต้องเสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศไทย พร้อมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงาน โดยในครั้งนี้ นายอมร เด็ชนาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้กล่าวอวยพรพร้อมมอบนโยบายการทำงาน แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ในการนี้ ได้แนะนำข้าราชการโอนย้าย และพนักงานจ้างบรรลุนิติภาวะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



การประชุมผู้เข้าแข่งขันงานอินค้ำถาดโตรุ่ง ถาดกลางผลไม้ตะพง



วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดการประชุมผู้เข้าแข่งขันงานอินค้ำถาดโตรุ่ง ถาดกลางผลไม้ตะพง โดยมี นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจรรยา ศรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, พ.ต.อ.วัฒนา นุ่งงัก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, นางดวงพิชญ์ เสือพาถกร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในหนังสือเชิญเข้า และข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2555 และรับฟังข้อเสนอนั้นสำหรับการวางแผนงานการพัฒนาตลาดโตรุ่ง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

องพื้นที่ทรลดลอบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสิทธิชัย รัชมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, นายอมร เด็ชนาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และนายชวลิต เกิดมณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่ทรลดลอบการป้องกัน การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบลตะพง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนคีรีราษฎร์ บำรุง 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเลาตรง 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชายตา 4. โรงเรียนอนุบาลตะพง



โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลตะพง



วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ดำเนินการโครงการอบรมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลตะพง (การทำดอกไม้ดินเหนียว) โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมรับฟังการกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ การจัดโครงการ จากนายอมร เด็ชนาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมด้วย สด.สุวิธรรณเวชฉัตรชัย, สด.รุ่งโรจน์ ศิลามิตร, สด.ก่าดัด ผลศิริ, สด.ดิษฐธดา ศรีรัตนโช, สด.ดิษฐา ชุ่นหุส ผู้แทนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้นำชุมชนตำบลตะพง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เข้าร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนตำบลตะพง พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ดินเหนียว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ 80 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสิทธิชัย รัชมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ 80 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมกับอำเภอเมืองระยองและเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นำโดย นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธาน การดำเนินโครงการ ร่วมด้วย ดร.สิริสา ขำฉัตรกรรมกรเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมคณะ และนางฉวีรัฐชา แสงจันทร์พงษ์ ปลัดอำเภอเมืองระยอง ล้ำหุสวัชฎประสังข์ การจัดการโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลตะพง โดยได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพ และงบประมาณช่วยเหลือ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป จำนวน 3 ราย ในตำบลตะพง ได้แก่ 1. นายสุทัศน์ เปี่ยมคุณทรัพย์ อายุ 85 ปี หมู่ที่ 11, 2. นางลัดดี เกตุสุนทร อายุ 82 ปี หมู่ที่ 3, 3. นางอัมพร เจริญสวัสดิ์ อายุ 80 ปี หมู่ที่ 5



ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท-พง และประชาคมตำบล ครั้งที่ 3/2566



วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายทวิป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท-พง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท-พง และประชาคมตำบล ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท-พง ผู้นำชุมชนตำบลท-พง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลท-พง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท-พง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท-พง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



โครงการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเหตุรำคาญ จากการเลี้ยงสัตว์ในตำบลท-พง



วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายทวิป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท-พง เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในตำบลท-พง โครงการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเหตุรำคาญจากการเลี้ยงสัตว์ในตำบลท-พง กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์โครงการโดย นายอมร เด็ชญาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท-พง ร่วมด้วย นายจรรยาพร ตรีธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท-พง, นายรุ่ง คีรีแสง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท-พง วัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเหตุรำคาญในชุมชน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชนจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท-พง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

การทดสอบประเมิน ประสิทธิภาพของ อบท. (LPA) ปี 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท-พง ได้รับการทดสอบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายอมร เด็ชญาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท-พง นายพิเชษฐ์ รงศ์อยู่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท-พง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท-พง เข้าร่วมการทดสอบประเมินฯ 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ, ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านที่ 4 ด้านการบริหารการสาธารณสุข, ด้านที่ 5 ชรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง



โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566



วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 กิจกรรมนำโดย นายท้อป แฉงกระสว่าง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลตะพง คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, แยกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงทุกท่าน ร่วมกันนำขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดช้างชนศรีราชวรวิหารบุรีรัมย์ และทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด มีการถวายเทียนพรรษาพร้อมทั้งเครื่องไทยธรรมไปยังวัดชายตา วัดตะพงใน และวัดตะพงนอก ตามลำดับ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย และถวายพระพรราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระอริยราชเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2566

การประชุมสภา อบต.ตะพง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายบุญธรรม พึ่งเฟื่อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายประพันธ์ จันทร์บาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, นายอมร เดียนหาผล เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



การประชุมสภาที่ปรึกษา ประจำปีเดือน สิงหาคม 2566



วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายท้อป แฉงกระสว่าง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษา Advisory Council ประจำปีเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตำบลตะพง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในเขตพื้นที่ตำบลตะพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้หารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการหาแนวทางการพัฒนาตำบลตะพงในทุก ๆ ด้าน ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



วันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมด้วย นายสิทธิธิ์ เรียมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, พ.อ.อ.อัครา น่างวัช เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระยะของเกมส์ ประจำปี 2566 โดยมีนายภิกขิ์ เกียรติมนตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานในพิธี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระยะของเกมส์ ประจำปี 2566 โดยพร้อมเพียงกัน ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือน สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้ร่วมกันเข้าแถวขึ้นตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติและร่วมภักดีในเอกราชที่สมบูรณ์ของประเทศไทย และร่วมภักดีต่อชาติไทย พร้อมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงาน โดยในครั้งนี้ นายอมร เด็ชนพาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้กล่าวสวดอิติปิโสพร้อมมอบนโยบายการทำงาน แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ดังนี้ 1. ในช่วงฤดูฝน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วย โดยเฉพาะการดับสติไฟอื้อฉวน การขับขี่ยานพาหนะ การปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมสิ่งของสาธารณะต่าง ๆ 2. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ทำอย่างเต็มความสามารถ ก่อนที่สิ้นปีงบประมาณในปี 2566 ในการนี้ ได้ให้นำข้าราชการโอนย้ายและพนักงานจ้างบรรจุใหม่ ดังนี้ - รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงของจำนวน 1 ราย - รายงานต่อพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



ร่วมแข่งฟุตบอล มหกรรมกีฬาระยะของเกมส์ ปี 2566



วันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาระยะของเกมส์ ปี 2566 โดยทีมองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พบกับ ทีม เทศบาลตำบลแกลงทะเล ผลการแข่งขัน ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ชนะ ทีมเทศบาลตำบลแกลงทะเล 4-2 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

โครงการจิตอาสาและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ถวายเป็นพระราชกุศล



วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบล
 หนองหวาย จัดโครงการจิตอาสาและรณรงค์ป้องกันโรค
 ไข้เลือดออกในชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านโนนบ้าน ตำบลหนอง
 หวายถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
 พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมี
 นายทวีป แสงกระด้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 หนองหวาย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน
 ตำบลหนองหวาย อสม. ในพื้นที่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวาย ร่วมกันเก็บขยะ
 คัดร-เขี่ยขบวนขยะที่หน้าวัง และนำทรายอะเบท มาแจกให้
 ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนเพื่อป้องกันมิให้
 เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหุ-
 ฒ ศาลาหมู่บ้านและในชุมชน หมู่ที่ 13 ตำบลหนอง
 หวายเมื่อวันของ ดังหัวกระดาษ

โครงการฝึกอบรมราษฎรพิทักษ์ป่าชุมชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล
 หนองหวาย จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรพิทักษ์ป่าชุมชน
 และอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติ (อสล.) ตำบลหนองหวาย โดยมี
 นายทวีป แสงกระด้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 หนองหวาย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมรับฟังการกล่าว
 รายงานจากนายอมร เด็ชนาผล ปลัดองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลหนองหวาย ร่วมด้วยผู้นำชุมชนในตำบลหนองหวาย
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวาย ประชา
 นกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัครท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
 และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวาย ซึ่งการจัด
 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกัน
 ของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรัก ห่วงแหนง ในการ
 ป้องกันรักษาป่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
 ป้องกัน รักษาป่า และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ตำบล
 หนองหวาย เพื่อให้ประชาชนผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
 ต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และวิธีการอนุรักษ์ ตลอดจน
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนกให้เกิดการ
 ลดก๊าซเรือนกระจกและฝุ่น 2.5 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วนาร
 หนองหวายเมื่อวันของ ดังหัวกระดาษ



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ผลิตอาหารตำบลหนอง



วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายทวิป แสงกระด่าง นายกองกิจการบริหารลัดวันตำบลหนอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ผลิตอาหาร โดยมีนายอมร เอื้อนหาผล ปลัดองค์การบริหารลัดวันตำบลหนอง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู่ รองปลัดองค์การบริหารลัดวันตำบลหนอง พ.ค.อ.อัมมณา ห่างวัชย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารลัดวันตำบลหนอง ผู้ประกอบการและผู้ผลิตอาหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารลัดวันตำบลหนองโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ผลิตอาหารอบรมหลักสูตรมาตรฐานการผลิตอาหาร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารลัดวันตำบลหนอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

การแข่งขันฟุตบอล ระยองเกมส์ (อบต.หนอง 2 - 0 ทต.สุรินทร์)

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารลัดวันตำบลหนอง เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬา ระยองเกมส์ ปี 2566 โดยทีมองค์การบริหารลัดวันตำบลหนอง พบกับ ทีม เทศบาลตำบลสุรินทร์ ผลการแข่งขัน ทีมองค์การบริหารลัดวันตำบลหนอง ชนะ ทีมเทศบาลตำบลสุรินทร์ 2-0 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารลัดวันตำบลหนอง



ตรวจความคืบหน้าการทำถนน เนินกลาง-พัน 5.7



วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายทวิป แสงกระด่าง นายกองกิจการบริหารลัดวันตำบลหนอง พร้อมด้วย พ.ค.อ.อัมมณา ห่างวัชย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารลัดวันตำบลหนอง ลงพื้นที่ ตรวจสอบความคืบหน้าการทำถนนเลียชเนินกลาง - พัน 5.7 หมู่ 4 และหมู่ 9 ตำบลหนอง และทำสัญลักษณ์บริเวณจุดอันตราย ให้ผู้สัญจรใช้ถนนเพิ่มความปลอดภัย

ลงพื้นที่บ้าน น.9 ที่ขอรับการช่วยเหลือ

นายทวิป แสงกระด่าง นายกองกิจการบริหารลัดวันตำบลหนอง พร้อมด้วย พ.ค.อ.อัมมณา ห่างวัชย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารลัดวันตำบลหนอง ลงพื้นที่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลหนอง ที่อาศัยอยู่กลางป่า หลังจากรับทราบการขอความช่วยเหลือด้านไฟฟ้า น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เบื้องต้นได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปรับไถ ลัดวันที่ป็นป่ารกทึบอันตรายและเดินสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย



ประชุมการทรรดร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 2567

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายท้อป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการทรรดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2567 ซึ่งได้มีการตั้งงบประมาณ สำหรับดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนตำบลตะพง ทุกหมู่บ้าน โดยดำเนินการตามแผนที่หมู่บ้านได้ส่งขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ที่มีผลมาจําเป็นเร่งด่วน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



การประชุมชมรมนายก อบต. จังหวัดระยอง ัญญธร ครั้งที่ 6/2566



วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายท้อป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ประชาชนชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดระยอง ัญญธร ครั้งที่ 6/2566 รวดมด้วย นายกเทศมนตรี ลีหัดอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในนามอุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมบัวขาว องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

การประชุมสภา อบต.ตะพง (ชุดที่ หก ปีที่ 2) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยมีนายประพันธ์ จันทร์บาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, นายอมร เดียนหาผล เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภา, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



ชนะเลิศการประกวด ชมรม To Be Number One ประเภทชุมชน อ.ระยอง



วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นำโดยนายท้อป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมด้วย นายอมร เดียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นายรุ่ง คีรีแดง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้กำลังใจแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวดชมรม To Be Number One ประเภทชุมชน ในมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดระยอง ในทุกระดับหมู่บ้าน อบต.ระยอง ในทุกรุ่นรางวัลชนะเลิศ ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา โรงแรมโกสตันซีรี่ส์ ระยอง



โครงการ "อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่" ครั้งที่ 3/2566



วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นายทศป แสลงกร-ล่าง นายกองกิจการบริหาร ล้วนตำบลพะวง ผู้นำชุมชนในตำบลพะวง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง เข้าร่วมโครงการ "อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่" ครั้งที่ 3/2566 ตามโครงการ ขับเคลื่อนทุกชี ขำรุ่งสุข แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนในพื้นที่ให้ ความสำคัญและร่วมมือกันออกหน่วยบริการประชาชน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. จัดทำบัตรประชาชนครั้งแรกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ โดยความร่วมมือของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2
2. ล้วนราชการร่วมบูรณาการ นำภารกิจมาออกหน่วยให้บริการ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ให้ความรู้ แจกเมล็ดพันธุ์ผัก และรับขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษิยะ-ราษฎร์รังสรรค์) ตำบลพะวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



โครงการหนุนน้อมด้วยใจใส่ใจสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลตะพง



วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายลฤกษ์ รัชมทอง รองนายกองกิจการบริหาร ล้วนตำบลพะวง เป็นประธานในพิธี นายอมร ไถยนาผด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง เป็นผู้อ่าน รายงานและวัตถุประสงค์โครงการหนุนน้อมด้วยใจใส่ใจสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลตะพง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายรณชัย หลานท้าว เล่าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนอนุบาลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก บ.SPRC



วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายทศป แสลงกร-ล่าง นายกองกิจการบริหาร ล้วนตำบลพะวง พร้อมด้วย นายรุ่ง คีรีแดง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางศุภิฉิรา งามเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะวง เข้าร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากบริษัท สติอาร์บิโอโรเลียม ร์ไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



การประชุมสภา อบต.ตะพง สมัชชาสามัญ สมัชชั่สาม ครั้งที่ 2



วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง สมัชชาสามัญ สมัชชั่สาม ครั้งที่ 2 โดยมี นายประพันธ์ จันทร์บาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, นายอมร เด็ชนพาล ผล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



โครงการอบรมการใช้น้ำแก๊พโซลีน ประจำปี 2566



วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นายท้อป แสงกระจ่าง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิด โครงการอบรมการใช้น้ำแก๊พโซลีน ประจำปี 2566 โดยมีนายอมร เด็ชนพาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วย พ.จ.อ.ธัญญา นุ่งงษ์ เลขานุการนายกองกิจการบริหารส่วนตำบลตะพง นายอิศรา ล้ารัชชวัช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง โครงการอบรมการใช้น้ำแก๊พโซลีน ประจำปี 2566 สืบเนื่องมาจากตำบลตะพงมีประชากรส่วนใหญ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ซึ่งน้ำเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการทำเกษตร กรมอุทุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำฝนในปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 5 น้อยกว่าปีที่แล้ว การกระจายของน้ำฝนขาดช่วง ซึ่งสามารถเกิดภาวะภัยแล้งได้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



โครงการฝึกอบรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง



วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นายท้อป แสงกระจ่าง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยมีนายอมร เด็ชนพาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โครงการฝึกอบรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption) ในองค์กรอย่างยั่งยืนสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พร้อมรับฟังบรรยายธรรมจาก พระครูศรีวิจิตรการโกศล ดร.เจ้าคณะตำบลเทพ เจ้าอาวาสวัดตะพงใน และพระธิตานัน ฐานิโย ฌ วัตรตะพงใน หมู่ที่ 1 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการลด ประชา รัฐ สร้างสุข



วันที่ 6 กันยายน 2566 นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองกิจการบริหารลัดนตำบลพะวง เป็นประธานเปิดในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการลด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายไพฑูริย์ วงศ์อยู่ รองปลัดกองกิจการบริหารลัดนตำบลพะวง กล่าวรายงานและได้เชิญประสังธิการดำเนินงานการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการลด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลัดขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือ โดยการจับคู่ลด ศาสนสถาน สถานศึกษาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม ประชาชน สถานศึกษา โดยใช้กลไก 3-5-7-9 เป็นแนวทางการดำเนินงานและเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารลัดนตำบลพะวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



โครงการระดมร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี



วันที่ 6 กันยายน 2566 นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองกิจการบริหารลัดนตำบลพะวง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ระดมร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ร่วมด้วย นายฉกรรณ คชรินทร์ รองนายกองกิจการบริหารลัดนตำบลพะวง, นายไพฑูริย์ วงศ์อยู่ รองปลัดกองกิจการบริหารลัดนตำบลพะวง, นายรุ่ง คีรีแสง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารลัดนตำบลพะวง และผู้ประกอบการร้านค้าตลาดกลางผลไม้พะวง เนื่องจากตลาดเป็นสถานที่รวมผู้บริโภค ที่ทำการซื้อขายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัย ประชาชน เป็นแหล่งรองรับผลผลิตจาก เกษตรกร เป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือผู้บริโภคระดับครัวเรือนมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ทางอาหารลัดอาหารแปรรูปอาหารปรุงสำเร็จ ฯลฯ ตลาดจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญสำหรับสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารลัดนตำบลพะวง องค์การบริหารลัดนตำบลพะวง ซึ่งมีหน้าที่ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารลัดนตำบลพะวง จึงได้จัดทำโครงการระดมร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ขึ้น เพื่อพัฒนาตลาดกลางผลไม้พะวง ให้เป็นตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยสุขภาพดีแบบยั่งยืนต่อไป รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิล ลดการใช้พลาสติก โดยใช้พืชมใน ตลาดกลางผลไม้พะวง ณ ตลาดกลางผลไม้พะวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ร่วมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ - ครอบครุณชาวไทย ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 นายประจวบ วงศ์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะพง พร้อมคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะพง เข้าร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ - ครอบครุณชาวไทย ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือนกันยายน 2566



วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้ร่วมกันเข้าแถวขึ้นธงเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชที่บรรพบุรุษต้องเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศไทย พร้อมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงานโดยในครั้งนี้ นายจรรยา ฌรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้กล่าวสวัสดีเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตลอดปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการในปี จำนวน 4 ท่าน และนายอมร เด็ชนพาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้กล่าวสวัสดีพร้อมมอบนโยบายการทำงาน แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ซึ่งปีงบประมาณหน้าจะเปลี่ยนรูปแบบการลงเวลาเข้า-ออกปฏิบัติงานเป็นแบบสัปดาห์ละ 4 วัน และฝากการเขียนร่างหนังสือหรือเอกสารโดยให้ข้าราชการ ครอบคลุมให้ถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งานในครั้งนี้ ได้แนะนำพนักงานจ้างใหม่ จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัล ที่ดำเนินงานโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1. หนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด 1002 โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 2. ประกาศนียบัตร ร่วมนิทรรศการมรดกด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับโลกที่ผันผวน" โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 3. รางวัลชนะเลิศชมรม To Be Number One ในชุมชนจังหวัดระยอง ปี 2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดระยอง ในทุกระดับของมหัพคุณอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม พึ่งเฟื่อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง สหมีดอสามัญ สหมีดที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายประพันธ์ ดันทรินาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง, นายอมร เด็ชนาผล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลต-พง เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญและเป็นกำลังใจให้กับนายบุญธรรม พึ่งเฟื่อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากโรคภัยไข้เจ็บ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

การประชุมขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ผู้นำชุมชนในตำบลต-พง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลต-พง นำโดย นายท้อป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ DOPA Chanel โดย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทรงศรี) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชาติา ไทยเศรษฐ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเกรียง กัลป์ตินันท์) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



ประชุมสภาอบต.ต-พง ชุดที่หก ปีที่ 2 สหมีดอสามัญ สหมีดที่สาม ครั้งที่ 2



วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลต-พงจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง ชุดที่หก ปีที่ 2 สหมีดอสามัญ สหมีดที่สาม ครั้งที่ 2 โดยมีนายประพันธ์ ดันทรินาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง, นายอมร เด็ชนาผล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลต-พง เข้าร่วมประชุม โดยในครั้งนี้ นายประพันธ์ ดันทรินาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต-พง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภัยแก่ประชาชนในตำบลตะพง



วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภัยแก่ประชาชนในตำบลตะพง โดยมี นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โครงการโดยนายอมร เด็ชนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, กำนัน, สารวัตรกำนัน, ผู้ชวยกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ชวยผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชนชมรมผู้สูงอายุตำบลตะพง, ประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุข, อสม., ผู้นำด้านสุขภาพ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ณ ห้องประชุมท่านานป่า ตำบลเทพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สมาชิกสุขภาพจังหวัดระยอง (Rayong Healthy)

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกสุขภาพจังหวัดระยอง (Rayong Healthy) นิคมชายฉะชารณ-แบบมีสื่อร่วมจังหวัดระยอง ความมั่นคงทางอาหาร และมีให้ การต้อนรับ นายมนตรี ชน-ชัยดิษฐอดีตนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 จังหวัดระยอง ประธานสมาชิกสุขภาพจังหวัดระยอง ประธานเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนอภีร์ดีเกษตรอินทรีย์ระยอง ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



ประชุมชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระยอง ัญญคร ครั้งที่ 7|2566



วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดระยอง ัญญคร ครั้งที่ 7|2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามแนวพระราชดำริ ตำบลแม่ไม้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

การประชุมสภา อบต.ต=พง สมัชชาภิวัฒน์ สมัชชาที่สาม ครั้งที่ 3 ปี 2566



วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม พึ่งเฟื่อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต=พง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต=พง สมัชชาภิวัฒน์ สมัชชาที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายประพันธ์ ดันทรินาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต=พง, นายอมร เด็ชหนาผล เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต=พง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลต=พง เข้าร่วมประชุม ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการกล่าวอำนวยการของ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลต=พง โอนย้ายไปประจำภูมิลำเนา จำนวน 2 ราย คือ 1. นางอ้อ อัคราพร แสงเขียว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 2. นางปาริชาติ เพชรธานี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภออลอง จ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต=พง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อบต.ต=พง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายท้อป แสงกรสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต=พง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลต=พง และประชาชนตำบลต=พง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ครบรอบ 106 ปี ณ บริเวณลานเสาชิงช้าองค์การบริหารส่วนตำบลต=พง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



